



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

**ยังไม่ฉีดวัคซีน  
มีอีกกว่าล้านคน**

**ศบค.เร่งทำออก  
นักคนตรีบกร็อง  
วอนเปิด'พื้นบารี'**

เผยคนไทยกว่า 11 ล้านคนยังไม่ได้  
ฉีดวัคซีนเข็มแรก ศบค.ขอเร่งกำหนด  
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ★ มีต่อหน้า 11







ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๒ ต่อหน้า ๑๑

**ยังไม่ฉีดวัคซีน** ☆ ต่อจากหน้า 11

**★ เมืองคอนยังคงเคอร์ฟิว**

นายไกรสร วิศิษฎ์วงศ์ ผอ.นคส.ศรีธรรมราช เปิดเผยว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ประชุมเมื่อวันที่ 16 พ.ย.มีมติให้คงเคอร์ฟิวเข้มงวดระหว่างเวลา 22.00-04.00 น. เนื่องจากจังหวัดยังเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ส่วนการเปิดเรียนแบบ Onsite ขณะนี้มีสถานศึกษา 2 แห่ง ได้แสดงความประสงค์ขอเปิดเรียน 2 แห่ง คือ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชและวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช คณะกรรมการเห็นชอบให้เปิดเรียนแบบ Onsite ได้ แต่ต้องมีมาตรการเพิ่มเติมใน 4 ขั้นตอน ระหว่างการทดลองเปิดเรียน ช่วงแรกจะมีผู้อำนวยการสำนักอนามัย 12 และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขคอยดูแล ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด สำหรับยอดผู้ป่วยใหม่วันที่ 17 พ.ย. มีจำนวน 876 ราย

**★ ค่าน้ำล้างป่วยพุ่ง 75 ราย**

ศูนย์ปฏิบัติการฯ โควิด-19 จังหวัดสุพรรณบุรี เผยยอดผู้ป่วยโควิด-19 วันที่ 17 พ.ย. มี 75 ราย เสียชีวิต 1 ศพ ที่หนักสุดคือ อ.ค่าน้ำล้าง พบผู้ป่วยใหม่ถึง 50 รายจากคลัสเตอร์งานศพของผู้นำจิตวิญญาณในพื้นที่ ต.วังยาว รวมผู้ป่วยยืนยันเก่าอีก 16 ราย ทำให้ยอดผู้ป่วยจากคลัสเตอร์ดังกล่าวพุ่งสูงถึง 66 ราย และยังมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่สังกัดตัวอีกเกือบ 250 ราย นายสิทธิศักดิ์ เข้มพรายภิรมย์ ผอ.ค่าน้ำล้างประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้มีการเปิดใช้ รพ.สนามอีกครั้ง ขณะที่นายสุภัทชัย อินดีบุตร ผอ.รพ.สต.บ้านกล้วย ต.วังยาว กล่าวว่า คลัสเตอร์นี้เกิดจากมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เดินทางมาร่วมงานศพในพื้นที่ ขณะนั้นยังไม่แสดงอาการ ค้อมมาได้ข้อสรุปตรวจไปตรวจด้วยตัวเองผลเป็นบวกแจ้งเจ้าหน้าที่ไปตรวจซ้ำผลเป็นบวกเจ้าหน้าที่เข้าสอบสวนโรคพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนดังกล่าว



ข่าวประจำวันพฤษภาคมที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน้า ๗

### สปสช.เร่งส่งเงินคืนทุนค่าบริการดูแลโควิด-19

นพ.เจตน์ธรมธัชอารีเลขาธิการสำนักงาน และสังคมแห่งชาติก่อนหน้านี้ ด้วยงบประมาณที่ สปสช.ได้รับเพิ่มเติมจาก  
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า พ.ม.กู้เงินฯ สำหรับบริการโรคติดต่อโควิด-19 ไม่เพียงพอลดภาระที่จ่าย  
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันก่อน ได้มีมติอนุมัติ ค่าบริการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดตั้งแต่เดือน พ.ค.ถึงเดือน  
โดยกรมควบคุมโรคได้ระบบจัดประเภท ส.ค.๘4 มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ในแต่ละวันเพิ่มขึ้นสูงเป็นจำนวนหลัก  
สุขภาพแห่งชาติ ปี 2564 รอบที่ 5 ของสำนักงาน สันนิษฐานว่าหากมีรายส่งต่อให้ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเข้ารับบริการจากหน่วย  
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กรอบการเงิน บริการที่จำเป็นและนอกกรอบจำนวนมาก ทำให้งบประมาณที่ได้รับมานั้นไม่  
20,829.28 ล้านบาทเห็นเพื่อเป็นค่าชดเชยค่าใช้จ่าย เพื่อป้องกันและเกิดการรื้อจ่ายหน่วยบริการเป็นเงินจำนวน 20,829.28 ล้านบาท  
จ่ายที่คิดในรายการให้บริการสาธารณสุขของหน่วย “สปสช. จะแจ้งหน่วยงานบริการหรือสถานพยาบาลทั่วประเทศที่ได้รับ  
บริการหรือสถานพยาบาลตามเกณฑ์ที่กำหนดใน วิทยบริการบนระบบผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโควิด-19 ในช่วงสถานการณ์วิกฤติ  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ ๕ ทั้งนี้ มีมติดังกล่าว ดังกล่าวในสัปดาห์หน้าจะเร่งทยอยโอนค่าบริการกรณีโควิด-19 ให้กับ  
กับไปตามที่สปสช.หาวิธีกับสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ หน่วยบริการที่ร่วมจ่ายทั้งหมดโดยเร็ว” เลขาธิการ สปสช.กล่าว.



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๐

**ปศุสัตว์เตือนเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกระบาด**

นายสัตวแพทย์สรวิศธานีโตอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกในโคความรุนแรงสูงที่มีการระบาดมากถึง 4,122 จุดทั่วโลก ประเทศไทยเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงฤดูกาลจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาวทำให้สัตว์ปีกเกิดความเครียดระดับภูมิคุ้มกันต่ำมีโรคนกหวัดได้กรมปศุสัตว์ ได้มีการเฝ้าระวังโรคสัตว์ตามแนวชายแดนอย่าง

เข้มงวดและขอความร่วมมือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกสังเกตอาการสัตว์อย่างใกล้ชิด หากพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติคือข่าหรือไปจำหน่ายจ่ายแจก หรือประกอบอาหารโดยเด็ดขาด ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที เพื่อเร่งดำเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดใกล้บ้าน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ (สคบ.) กรมปศุสัตว์ หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ โทร. 08-3225-6888 หรือแจ้งผ่าน Application : DLD 4.0 ทั่วประเทศ



# เตลิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

สถานบันเทิงบุกทำเนียบ  
‘ไ้ มาลีฮวนน่า’ จี้ขอเปิดเร็วขึ้น

นักดนตรีอ่วม  
พร้อมยอมรับ  
ทุกข้อเสนอรู้

มาตามนัดสุดจะทน  
“ไ้ มาลีฮวนน่า” นำผู้  
ประกอบการผับ-บาร์  
บุกทำเนียบยื่นหนังสือ  
จี้เปิดสถาน  
บันเทิง ♦ อ่านต่อหน้า ๘



# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๘ ต่อหน้า ๑

### บุกทำเนียบ □ คอจากหน้า 1

เร็วขึ้นพร้อมยอมรับข้อเสนอดูถูกชื่อ “นาชกา” ถ้า ขอให้โลโก้เป็น “อนุทิน” แจง ไทยไม่ตก ขบวนการผู้พิทักษ์ ไรด์ สว.มีความพร้อม ตั้งชื่อยา โหม่งพิลาเวียร์-กานพลูสกัดเป็นแค่ตัวเสริม ชี้ฉีดวัคซีนเป็นเทรนด์โลกของแต่ละคน ให้ สังคมกำหนดเอง “ศบค.” พ่วง คสช.เตอร์ไรท์ ไม่หยุด เหตุแรงงานเกินหลัก 1 ล้าน 10 จังหวัดเร่งฉีดวัคซีนด่วน เผย ตั้งชาติเข้าไทย ปีชว 74 ราย ยอดฉีดเชื้อ-ตายยังคงที่

**◆ ติดเชื้อ-ตายยอดลงที่**  
เมื่อวันที่ 17 พ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล พญ.ศุภนิมิต วัชรสินธุ์ ผอ.สำนักสื่อสารความเสี่ยง และพัฒนาสุขภาพกรมควบคุมโรค ในฐานะรอง ผ.ช.โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์ ว่า วันที่พบติดเชื้อใหม่ 6,524 ราย จากระบบ เล้า 5,858 ราย ค้นหาเชิงรุก 263 ราย เจ็บหนัก 38.9 ราย ตายประเทศ 12 ราย รวมผู้ป่วยสะสม ๑,๐87,๒๒4 ราย รักษาหายป่วยเพิ่ม 7,1๑1 ราย รวมหายป่วย 1,๐๒๖,๑43 ราย ตั้งรักษาอยู่ ๑1,๘๘2 ราย มีอาการหนัก 1,7๑๑ ราย ได้เหรียญ ช่วยหายใจ 4๐7 ราย และเสียชีวิตอีก 58 ศพ รวมยอดสะสม ๒๑,1๒๑ ศพ

**◆ กลัสด์เตอร์ไรท์ไม่หยุด**  
พญ.ศุภนิมิต กล่าวว่า สำนักโรจนสถาน ประกอบการ แคมป์ทองวัง สดข. โรงเรียน งานทอดกฐิน เรือนจำ กังแพร่ระบาศทหลาย พื้นที่ เช่น ช.ส.ปราง ระยอง ชลบุรี เชียงใหม่ กัญจนบุรี ขอนแก่น จันทบุรี พิษณุโลก เชียงราย พะเยา ปราจีนบุรี ศรีสะเกษ สมุทรปราการ นครศรีธรรมราช สุพรรณบุรี นครราชสีมา บำนา และกรุงเทพฯ ดังมี กลัสด์เตอร์ไรท์ไม่หยุด ส่วนใหญ่ปัญหาเกิดจาก แรงงานต่างด้าว หลังผ่อนคลายมาตรการเปิด ประเทศ และตามแนวชายแดนมีแรงงาน ลักลอบเข้ามาจำนวนมาก ส่วนการฉีดวัคซีน ที่ประเทศรวมทั้งสิ้น ๘๑,๐71,๑๐7 โด๊ส เป็น เช่นเมก 4๖,7๐๐,๐๒๘ ราย คิดเป็น ๑๓.4% จีน ๒ จำนวน ๑7,๑๒7,๒๑๖ ราย คิดเป็น ๑๒.1% และ จีน ๑ จำนวน 2,๒44,17๖ ราย คิดเป็น 3.๑%

**◆ 10 จังหวัดฉีดวัคซีนน้อย**  
รอง ผ.ช.โฆษกฯ เปิดเผยว่า สำหรับ 10 จังหวัดที่ฉีดวัคซีนน้อย ประกอบด้วย จ.สกล ราชบุรี จันทบุรี นครศรีธรรมราช ศรีง พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และ จ.นเรศวรฯ ให้มา ฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้น เพราะจากคนเฉลี่ยการรับ วัคซีนเป็นเท่าที่ถึง ๑๐% เท่านั้น ขณะที่การ เปิดโปรแกรมตั้งแต่ต้นวันที่ 1-1๒ พ.ย. มีทั้งสิ้น

**ตารางสรุปสถานการณ์โควิด-19 รายวัน**  
วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

**ป่วยสะสมในไทย**  
**2,037,224**

รายใหม่	เสียชีวิต	เสียชีวิตสะสม
6,524	56	20,199

**ยอดฉีดวัคซีน**

วัคซีนเข็ม 1	วัคซีนเข็ม 2	วัคซีนเข็ม 3
45,700,036	37,527,295	2,844,176

**ผู้ป่วย-ผู้เสียชีวิตทั่วโลก**

ป่วยสะสม	เสียชีวิตสะสม
255,072,442	5,129,420

กรมควบคุมโรค (คร.) ว่าผลการศึกษารหัส วัคซีนสูตรไขว้ซิโนแวค-แอสตราเซนคา สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้มากกว่าที่คาดไว้

**◆ ฉีดวัคซีนอยู่ที่ลำน้ำ**  
คือข้อมูลขณะนี้ถึงบางประเทศ อาจ ยังไม่ได้ยอมรับสูตรไขว้ของไทย ดังนั้นมีการ พูดคุยหรือส่งข้อมูล เพื่อพิจารณาไม่ให้เป็น อุปสรรคการเดินทางหรือไป นานอนุทิน ตอบว่า มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศ กันอยู่แล้ว มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสถาบัน ต่าง ๆ เมื่อมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์นำมาพิจารณา เพื่อให้เกิดผลดีกับประชาชน การฉีดวัคซีน วันนี้น้ำฉีดได้กว่า 7๐% เป็นระดับที่จะสร้างความปลอดภัยได้ แต่ในได้หยุดฉีดยังมีการ เดิมหน้าฉีด ซึ่งจะเข้าไปตามเป้าหมาย 1๐๐ ล้านได้ในปี 1๐๐% ส่วนแผนการฉีดที่เหลือ จากนี้ไปจนถึงเป้าหมายนั้น คงไม่ได้หยุด มาตรการบังคับหรือสร้างแรงจูงใจอะไรในเรื่อง ของจิตสำนึกในการสร้างความปลอดภัยให้กับ ตัวเอง และความปลอดภัยให้กับสังคมโดยรวม เรื่องนี้สังคมเป็นแกนกำหนดเอง เช่น หากคนที่ ฉีดวัคซีนครบไม่มารับประทานอาหารในร้านที่ แห่งหนึ่ง แล้วมีกันไปฉีดวัคซีนไปให้บริการ ด้วย ร้านอาจขังที่ไม่ได้เฉพาะหรืออาจปฏิเสธ ไม่ให้บริการ หรือแม้แต่การสมัครงาน จากนั้น อาจเป็นเงื่อนไขสำคัญในการรับหรือไปรับทำ ทั้งหมดนี้

**◆ ถกเปิดประเทศภาคอีสาน**  
ส.น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รอง โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันที่ 18 พ.ย. นี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง นายอกฯ และ รว.ส.ช. เป็นประธานการประชุม ปฏิบัติการ ในรูปแบบออนไลน์ฯ ศบ. เพื่อ เตรียมความพร้อมการเปิดประเทศ และรองรับ การระดมภาคอีสาน ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อม ทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานรัฐ ภาคธุรกิจ เอกชน ภาคประชาสังคม ให้มีความพร้อมคู่ ขานกับที่รัฐบาล ทขอเปิดประเทศในวันที่ 18 พ.ย. นี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง นายอกฯ และ รว.ส.ช. เป็นประธานการประชุม ปฏิบัติการ ในรูปแบบออนไลน์ฯ ศบ. เพื่อ เตรียมความพร้อมการเปิดประเทศ และรองรับ การระดมภาคอีสาน ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อม ทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานรัฐ ภาคธุรกิจ เอกชน ภาคประชาสังคม ให้มีความพร้อมคู่ ขานกับที่รัฐบาล ทขอเปิดประเทศในวันที่ 18 พ.ย. นี้

**◆ “ไข มาลีฮวนน่า” จีเปิดฝั**  
วันเดิวส์ที่ท่าเรือบ้านฉาง นาย อนุทิน ชาญวีรกูล ผู้บริหารโรงแรมดังกล่าว นัก ร้องและประสานสัมพันธ์และเรียกคืนกับ กิจ อาชีพแห่งประเทศไทย และนายกเทศมนตรี

55,87๐ ราย ติดเชื้อ 74 ราย คิดเป็น ๐.13% ส่วน สถานการณ์ติดเชื้อทั่วโลกมี ๒๕๖,๐7๒,412 ราย เสียชีวิต 4๘,1๑1,๑77 ราย เสียชีวิต 786,๒๑5 ศพ ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 24 ของโลก

**◆ แจงไทยไม่ตกขบวน**  
ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นาย อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รว.ส.ช. กล่าวถึงกระแสการวิพากษ์วิจารณ์ ไทยตก ขบวนไม่ได้เป็น 1 ใน ๑๑ ประเทศ ที่ได้รับการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการคิดค้นแพลตฟอร์มของ บริษัทไฟเซอร์ ว่า การพิจารณาตัวชุดทดสอบ โด๊สในโล่อิงการผลิตรายให้ประเทศไหน อยู่ ที่ บริหารผู้คิดค้นเองเราทำไม่ได้ แต่ขี้ใจโลว่า สธ. มีการเตรียมความพร้อมทางด้านยาและ วัคซีน ไว้รองรับสถานการณ์ก่อนทั้งสนาญญ์ ยาฟ้าพิลาเวียร์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เป็นยาที่มี ประสิทธิภาพการดูแลผู้ติดเชื้อได้ดี โดยเฉพาะ การไว้ในระยะแรกช่วยลดระยะเวลาการรักษา ให้สั้นลงได้

**◆ ยากันโควิดแค่ตัวเสริม**  
ร.ว.ส.ช. เปิดเผ้ว่า การฉีดยาในชุด พิลาเวียร์และยาเพอร์โลเวค เรามีการตั้งชื่อมา ถ้าหากกรณีที่มีความจำเป็น เช่น เป็นในส่วน เสริมไม่ได้เข้ามาเป็นยาตัวหลัก แต่อาจเสริม ความมั่นคงของสถานการณ์โควิด ที่สำคัญแพลตฟอร์ม โด๊สไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับ อป. ทกว่ากำลัง ได้ขึ้นทะเบียนกับ อส.ส.ท. กรณีที่ทวิภาคี วิจารณ์เป็นความเชื่อมโยงเรื่องการเมืองหรือไม่ นั้น คนไม่ทราบเพราะคนฟังจากหมอจริง ๆ ที่ ปฏิบัติงานจริงดูแลรักษาคนไข้ มีการศึกษาวิจัย อย่างแท้จริงว่ายาใดขนาดไหนไหน วัคซีนตัว ไหนเหมาะสมมีประสิทธิภาพ อย่างล่าสุดได้รับ หมายานจาก นพ.โฆกาส ที่จังหวัดพังงา อธิบดี

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๘ ต่อหน้า ๑

หอไอศ หรือตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการค้า  
บาร์และคาราโอเกะที่หนังสือ พ.ล.อ.  
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  
กล่าวผ่าน พล.อ.สุพงษ์ มาลีนิยเมธยา  
สภากลาวัณย์สมทบแห่งชาติ (สภ.ช.) เป็นตัวแทน  
รับหนังสือ เพื่อเสนอแนวทางการปฏิบัติของ  
สถานบันเทิง ก่อนเปิดให้บริการและแนวทาง  
ปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

### ◆ ยืนกรานไม่ไหวแล้ว

นายอนันต์ ระบุว่า เชื่อว่าหลังจากนี้  
จะมีมาตรการต่าง ๆ ออกมาจากทาง สคบ.  
ผู้ประกอบการเฝ้าปฏิบัติตามทุกมาตรการ คาด  
ว่าแนวทางการจัดการเรื่องนี้จะไปในรูปแบบ  
วิธีใหม่ หรือวิธีจัดการใหม่ เช่น โรงเหล้าสงฆ์หรือ  
โรงเบียร์ใหม่ จะปรับเป็นร้านอาหารเปิดไฟส่อง  
สว่างมากขึ้น ปรับรูปแบบวงดนตรีลดสมาชิกใน  
วง ส่วนการเดินร้านแล้วต้องจอด เพราะไม่อยาก  
ให้สับบาร์กลายเป็นพื้นที่เสี่ยงแพร่ระบาด

ต่อข้อความกลุ่มผู้ประกอบการอื่นข้อ  
เสนอให้เปิดเร็วขึ้นเป็นวันที่ 1 ธ.ค.นี้หรือไม่  
นายอนันต์ ตอบว่า เสนอขอให้เปิดให้เร็ว  
ขึ้น แต่เขาคง มีความเป็นห่วงช่วงนี้เพิ่งมีการ  
เปิดประเทศ รวมถึงเปิดเทอมอยากให้ผู้  
ประกอบการใจเย็น ข้อเสนอก่อนกลุ่มผู้  
ประกอบการต้องเข้าใจ สคบ.ชุดใหญ่คือไป

### ◆ ลอยกระทงได้ใหม่

ที่บริเวณสวนสัตว์เชียงใหม่ ซึ่งจัดใหม่  
จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีและสร้างสีสันช่วง  
เทศกาลลอยกระทงร่วมกับท่องเที่ยว โดยจัดงาน  
ลอยกระทงประเพณีซึ่งปลาทูในสวนจัดแสดงนก  
เพนกวิน และแสดงละครท้องถิ่นในอุโมงค์  
เชียงใหม่ อุทยานสัตว์ป่าเชียงใหม่  
มีเจ้าหน้าที่สวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นประธาน  
เปิดงาน มีประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความ  
สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

### ◆ กทม.จัดลอยกระทง

ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร นาย  
เกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธาน  
แถลงข่าวจัดงานเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพฯ  
มหานคร เพื่อสืบสานประเพณีวิถีไทยและวิถี  
ชีวิตของชุมชนที่มีต่อสายน้ำ ซึ่งทอดเป็นมรดก  
ทางวัฒนธรรมจากอดีตถึงปัจจุบัน โดยยึดหลัก  
โควิดฟรีเซตคั้ง (มาตรการปลอดเชื้อสำหรับ  
องค์กร) และการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบ  
จักรวาลอย่างเคร่งครัด โดยมี กทม. กทม.เส  
กิจกรรมใน 2 พื้นที่หลัก ได้แก่ บริเวณใต้สะพาน  
พระราม 8 เขตบางพลัด วันที่ 1๘ พ.ย. เวลา  
17.00-22.00 น. บริเวณปลายคลองกระหวัด  
ไทยเจริญใต้วิมานสวรรค์ (ฝั่งธนบุรี) เขตบางกอกน้อย

ตลาดโบราณย้อนยุค การแสดงศิลปวัฒนธรรม  
ไทย อาทิ การแสดง แสง สี การแสดงหุ่น  
การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การแสดงลำตัด  
เพลงเรือและการแสดงจากศิลปินชื่อดัง

### ◆ พระราม 8-คลองโอ่งอ่าง

อีกจุดคือบริเวณคลองโอ่งอ่าง เขต  
สัมพันธวงศ์และเขตพระนคร วันที่ 1๙-21 พ.ย.  
ตั้งแต่ 17.00 น. เป็นต้นไป รูปถ่ายเร็นริ่ง  
รัตนโกสินทร์ที่วิมานสวรรค์ โดยไปขยายพื้นที่  
จัดงานเข้าไปถึงสวนลอยฟ้าเจ้าพระยา และ  
ขยายถนนลมเดิน คลองโอ่งอ่าง ตั้งแต่แยกถนน  
ราชวงศ์แยกวัดตึก ไปถึงสะพานตากสิน มี  
กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม แสดงละคร  
ไทย ละครร่วมสมัย และดนตรีเปิดหมวก พร้อม  
ตั้งเปิดสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร ๑๐  
แห่ง ให้ประชาชนลอยกระทง โดยทุกพื้นที่จัด  
งานเปิดหมวกละคร เส. อย่างเคร่งครัด มีจุด  
คัดกรองผู้เข้าร่วมงานด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิใน  
ร่างกาย ผู้ที่ในพื้นที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ๒ โดส  
หรือมีผลตรวจแอนติเจน (ATK) เป็นลบ และ  
จัดให้มีการสวมหน้ากากได้ตลอดเวลา สงทะเขียนไทย  
ขณะก่อนเข้าบริเวณงาน

ขณะที่นายสถกธิ์ กิตติพิบูล รองผู้ว่า  
กทม. นำคณะลงเรือตรวจรอบวัดวาปีปอดคล้อง  
ทำเทียนเรือและโย๊ะ บริเวณวังมิ่งแม่น้ำ  
เจ้าพระยา จำนวน ๘ ท่า ได้แก่ ท่าเรือท่าช้าง  
เขตพระนคร, ท่าเรือสะพานพระพุทธยอดฟ้า  
เขตพระนคร, ท่าเรือวัดอรุณราชวรารามราช  
วรมหาวิหาร เขตบางกอกใหญ่, ท่าเรือวังหลัง  
ไทยเจริญใต้วิมานสวรรค์ (ฝั่งธนบุรี) เขตบางกอกน้อย

พระปิ่นเกล้า (ฝั่งธนบุรี) เขตบางกอกน้อย  
และท่าเรือสะพานพระราม ๘ เขตบางพลัด

### ◆ โอนเงินให้แก๊ง-วินจอย

ถ้าแก๊งจอย วิเศษจอย อธิบดีกรมการ  
ขนส่งทางบก(กทล.) เกิดเหตุการณ์จี้เงินเยียวยา  
คนขับแท็กซี่และ ขน.รับจ้างที่ไม่มี น.ส.ร. น.๑๑  
และ น.๔๐ ไม่ขอ จึงจี้วัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและ  
เข้มงวด ว่าจะมีมีออกผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ  
รวม 1๐,7๕๒ ราย ในจำนวนนี้อยู่ระหว่างรอผล  
ตรวจสอบฐานข้อมูลของ ขน. ๖,7๕๘ ราย และ  
รอผลตรวจสอบข้อมูลกับผู้ใช้ให้เข้า ๓,๙๙๔ ราย ทั้งนี้  
ได้โอนเงินให้ผู้ใช้สิทธิเดือนแรก ๘,๒๕๔ บาท ผ่าน  
บัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกบัญชีกับเลขบัตรประชาชน  
ประชาชน แบ่งเป็นผู้ใช้บัตรเดบิตที่ส่วนบุคคล  
1,4๕๐ ราย ชี้แจง ๑๐๘.๘๓๖๖๖ 1,๙๙๔ ราย รวม  
เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๒๕๘,๐๐๐ บาท ในจำนวนนี้โอน  
เป็น 1๓ จังหวัด

ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี สุพรรณบุรี นครปฐม  
นนทบุรี ปทุมธานี สุพรรณบุรี นครปฐม  
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา นครราชสีมา  
ปัสตานี ฉะลา และ จ.สงขลา คนละ 1๐,๐๐๐  
บาท ส่วนอีก 1๖ จังหวัด ประกอบด้วย กาญจนบุรี  
ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์  
ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี  
สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี  
และ จ.อ่างทอง คนละ ๕,๐๐๐ บาท สำหรับ  
ผู้ขับรถเช่า ขน. จะตรวจสอบข้อมูลรถผู้ใช้ให้เข้า  
ก่อนพิจารณาเป็นผู้มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือ  
หรือไม่ และจะกำหนดวันโอนเงินช่วยเหลือ  
รอบที่ 2 ต่อไป

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๐

**เทศบาลอยุธยามอบชุดตรวจ ATK ให้สถานศึกษาตรวจหาเชื้อป้องกันโควิด**



ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางรุ่งรศมี สรรพโกศลกุล รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา พระครูอนุกุลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา/เจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหาร ร่วมมอบชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบ ATK ให้สถานศึกษาและโรงเรียนในพื้นที่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 33 แห่ง 8,556 ชุด ตามนโยบายของ นายวีระชัย นาคมาศ ผวจ.พระนครศรีอยุธยา ที่ได้มอบให้ทางเทศบาลฯสนับสนุนอุปกรณ์ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับสถานศึกษา

นางรุ่งรศมี กล่าวว่า ตนเองได้รับมอบหมายให้ดูแลด้านการศึกษาในสังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดได้พิจารณาเห็นชอบแผนการเปิดเรียนภาคที่ 2 แบบ On-site โดยให้ห้องกักกรองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัดจะต้องตรวจประเมิน ATK ทุก 2 สัปดาห์ และจัดกลุ่มนักเรียนต่อห้องไม่เกิน 25 คน ซึ่งทางเทศบาล จึงได้จัดซื้อชุดตรวจโควิดแบบ ATK ให้กับโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกแห่งในพื้นที่ รวมถึงวางแนวทางรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งได้เตรียมความพร้อมด้านรถฉุกเฉินและศูนย์พักคอย หากเกิดการติดเชื้อไวรัสโควิด พร้อมทั้งได้ร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน สาธารณสุขในพื้นที่ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการตรวจหาและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดในสถานศึกษา ซึ่งในขณะนี้สถานศึกษาบางส่วนเปิดภาคเรียนแล้ว และยังมีอีกจำนวนหนึ่งเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียน ซึ่งในการมอบอุปกรณ์ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด ได้มีการอบรมสอนวิธีการตรวจหาเชื้อให้กับคณะครู เจ้าหน้าที่ เพื่อนำอุปกรณ์ดังกล่าวไปตรวจให้แก่เจ้าหน้าที่และเด็กนักเรียนในสถานศึกษาต่อไป.

# เตลิวิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๐



มั่นคง ตรงไป ตรงมา  
**แนวหน้า**

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑



▲ เปิดวันแรก : ประชาชนชาวบางสะพานน้อย จำนวนกว่า 1,500 คน ลงทะเบียนขอรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 วัคซีน สูตร เข็ม 1 แอสตราเซนเนกา เข็ม 2 ไฟเซอร์ ซึ่งเปิดบริการเป็นวันแรก ที่วัดละหาน ด.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

มั่นคง ตรงไป ตรงมา  
**แนวหน้า**

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

➤ **ตรวจถึงบ้าน** : จ.เชียงใหม่ จัดทีมเจ้าหน้าที่ออกบริการตรวจเชิงรุก ค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ถึงบ้านเพื่อควบคุมและป้องกันการระบาดในพื้นที่สีแดงเข้ม อ.เมือง เชียงใหม่ และ อ.สันทราย หลังยังคงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง



มั่นคง ตรงไป ตรงมา  
**แนวหน้า**

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

**ศบค.ความทากคนยังไม่ฉีดวัคซีน**  
**11ล้านตกสำรวจ**  
**ห่าง10จังหวัดยังระบาคต่อเนือง**  
**'อนทิน'ปิดใช้มาตรการบังคับ**  
**มั่นใจสิ้นพ.ย.ได้100ล้านโดสแน่**  
**ติดโควิดขยับ6,524/ตาย56ศพ**

ศบค.แถลงไทยติดเชื้อขยับ 6,524 คน ตาย 56 ศพ สมุทรปราการติดอันดับ 4 ประเทศ "อ่างทอง-อำนาจเจริญ" ไม่พบติดเชื้อรายใหม่ ไทยฉีดวัคซีนสะสมเกิน 86 ล้านโดส เผยตรวจเจอ 11 ล้านคนยังตกสำรวจ จี้อองถันเร่งรัดฉีดให้ครบ โดยเฉพาะ 10 จว.   ▶▶▶ ต่อ : โควิด-19 -หน้า 10

# มันคง ตรงไป ตรงมา แห้วแห้ว

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๐ ต่อหน้า ๑

## โควิด-19

ที่ยังระบาดหนัก ห่วงคงต้องฉีดเข็มแรก  
แก่ 17.7% ด้าน“อนุทิน”ปิดไทยดกขบวน  
ไม่ได้เป็น 1 ใน 95 ปท. ได้รับศูตรยา  
รักษาโควิดจากไฟเซอร์ ยันสธ.เตรียมพร้อม  
ทั้งยา-วัคซีนรับสถานการณ์ การสั่งซื้อ  
“ยาโมลนูพิราเวียร์-ยาแพกซ์โลวิด”สำหรับ  
คนที่จำเป็น เป็นส่วนเสริม ไม่ใช่ยาตัวหลัก  
ส่วนมาตรการจูงใจฉีดไม่บังคับ ขึ้นอยู่กับ  
สังคมกำหนด อาจแยกโซนให้บริการ-  
ปฏิเสธให้บริการ หรือใช้เงินจูงใจรับเข้า  
ทำงาน

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ที่  
ทำเนียบรัฐบาล พญ.สุมนี วัชรสินธุ์  
ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยง และ  
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค  
แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค  
โควิด-19 ราชวัน ที่จำนวนผู้ติดเชื้อและ  
เสียชีวิตต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง

### ไทยติดเชื้อเพิ่ม 6,524-ตายอีก 6 คน

พญ.สุมนีก้าวต่อว่า วันเดียวกัน  
ผู้ติดเชื้อในประเทศไทยเพิ่มขึ้น 6,524 ราย  
สะสม 2,037,224 ราย หายเพิ่มขึ้น 7,191  
ราย กำลังรักษาอยู่ 91,382 ราย ในจำนวนนี้  
เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบ 1,739 ราย ใช้  
เครื่องช่วยหายใจ 407 ราย ผู้เสียชีวิต  
เพิ่มขึ้น 6 คน เสียชีวิตสะสม 20,015  
ราย โดยไทยมีจำนวนผู้ป่วยอยู่ในอันดับ  
ที่ 24 ของโลก ลำดับของทวีปเอเชียไทยก็  
รองลงมาจากอินเดีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์  
และมาเลเซีย

สำหรับรายงานผู้เสียชีวิต 56 ราย  
มาจากกรุงเทพมหานคร (กทม.) 8 ราย  
นครศรีธรรมราช 5 ราย สงขลา และ  
ลพบุรี จังหวัดละ 4 ราย จันทบุรี 3 ราย  
สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง  
ขอนแก่น นครราชสีมา เชียงใหม่ จังหวัด  
ละ 2 ราย นครปฐม นนทบุรี กระบี่ ครั้ง  
นราธิวาส พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ชลบุรี  
ตราด ปราจีนบุรี เพชรบุรี สระแก้ว สระบุรี  
อุบลราชธานี และแม่ฮ่องสอน จังหวัดละ  
1 ราย ซึ่งปัจจัยเสี่ยงส่วนใหญ่เป็นผู้ที่อายุ  
60 ปีขึ้นไป และมีโรคประจำตัว โดยเฉพาะ  
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน

### ปากน้ำติดเชื้อพุ่งอันดับ 4 ของปท.

พญ.สุมนีก้าวอีกว่า ส่วน 10  
จังหวัดแรกที่พบผู้ป่วยสูงสุด อันดับ 1  
กรุงเทพฯ 894 ราย รองลงมา สงขลา 430  
ราย เชียงใหม่ 339 ราย สมุทรปราการ 251  
ราย นครศรีธรรมราช 240 ชลบุรี 209  
ราย บิดคานี 190 ราย ยะลา 182 ราย  
สุราษฎร์ธานี 162 ราย และครั้ง 153 ราย  
ทั้งนี้ มี 2 จังหวัดที่ไม่มีพบผู้ติดเชื้อรายใหม่  
คือ อ่างทอง และอำนาจเจริญ

## ไทยฉีดวัคซีนทะลุ 86 ล้านโดส

พญ.สุมนียังรายงานยอดฉีดวัคซีน  
ทั่วประเทศจนถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน ว่า  
มีผู้เข้ารับวัคซีนรายใหม่ 659,381 โดส แบ่ง  
เป็นเข็มที่ 1 จำนวน 211,269 ราย เข็มที่  
2 จำนวน 412,749 ราย เข็มที่ 3 จำนวน  
35,383 ราย ส่วนยอดรวมฉีดวัคซีนตั้งแต่  
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 16 พฤศจิกายน  
ใน 77 จังหวัด มียอดสะสม 86,071,607  
โดส เข็มที่ 1 สะสมแล้ว 45,700,036  
ราย คิดเป็น 83.4% ของประชากร เข็ม  
ที่ 2 สะสมแล้ว 37,527,295 ราย คิดเป็น  
52.1% ของประชากร เข็มที่ 3 สะสม  
แล้ว 2,844,176 ราย คิดเป็น 3.9% ของ  
ประชากร ขณะที่รัฐบาลตั้งเป้าฉีดวัคซีน  
สะสมให้ได้ 100 ล้านโดส ภายในสิ้นเดือน  
พฤศจิกายน และต้องครอบคลุมเข็มที่ 1  
ไม่น้อยกว่า 70% ทั้งนี้ จากกรณีวัคซีน  
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายนจะเห็นอัตราการ  
ฉีดเข็มที่ 1 น้อยกว่าเข็มที่ 2 ถึงเกือบครึ่ง  
หนึ่ง โดยเข็มแรกอยู่ที่ 211,269 รายและ  
เข็มที่ 2 อยู่ที่ 412,749 ราย

### 114.คนตกสำรวจจ้กทุกจ.ปูพรมฉีด

“เมื่อไปสำรวจพบว่า คนไทยยัง  
ไม่ได้รับวัคซีนเลยถึง 11 ล้านคน จึงขอความ  
ร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งกันัน ผู้ใหญ่บ้าน  
ผู้นำชุมชนในพื้นที่ ช่วยเร่งรัดการฉีดวัคซีน  
ในพื้นที่ให้มากขึ้น โดยเฉพาะจังหวัดที่มี  
การระบาดต่อเนื่อง แม้จะระบาดหลัก 10  
ก็ตาม ซึ่งมี 10 จังหวัดคือ ตาก ราชบุรี  
ขอนแก่น นครศรีธรรมราช ครั้ง พัทลุง  
สงขลา บิดคานี ยะลา และนราธิวาส  
จึงอยากให้รีบมาฉีด วัคซีนเพิ่มขึ้น  
ลดความเสี่ยงเมื่อป่วยแล้วอาการไม่หนัก  
ลดโอกาสเสียชีวิต โดยค่าเฉลี่ยของการ  
รับวัคซีนเข็มแรกอยู่ที่ 56.8% เท่านั้น”  
พญ.สุมนีก้าว

## คนที่นั่งห้างได้เข็มแรกแค่ 17.7%

และว่า เมื่อแยกตามกลุ่มเป้าหมาย  
หญิงตั้งครรภ์ก็ยังอยู่ในกลุ่มเร่งรัดให้มาฉีด  
ให้มากที่สุด โดยมีรายงานการฉีดวัคซีน  
ครอบคลุม เข็มแรกอยู่ที่ 17.7% ซึ่งขอรับ  
การฉีดวัคซีนได้จากสถานที่ฝากครรภ์ได้  
ทันทีนอกจากนี้ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน  
กระทรวงสาธารณสุขวันเดียวกันนี้ ได้หารือ  
เรื่องการวิจัยข้อมูลเข้าระบบฉีดวัคซีน ที่ยัง  
พบประชาชนหลายคนที่ยังไม่ฉีดแล้ว แต่  
ไม่ขึ้นในระบบ หรือมีประวัติการฉีดวัคซีน  
ที่ไม่ถูกต้อง จึงขอความร่วมมือประชาชน  
แจ้งจุดบริการที่ได้รับวัคซีน เพื่อให้องค์กร  
หรือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ใน  
อนาคต เมื่อเข้าไปใช้บริการในสถานที่ต่าง ๆ  
เช่น ขึ้นเครื่องบิน หรือเดินทางข้ามพื้นที่

### 16 วันบินเข้าไทยแล้ว 5.8 หมื่นราย

พญ.สุมนียังแถลงความคืบหน้า  
การเปิดประเทศรับผู้เดินทางเข้าประเทศ  
กระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่  
1-16 พฤศจิกายนมี 58,870 คน ส่วนใหญ่  
เดินทางแบบ Test and Go มีผู้ติดเชื้อ  
รวม 74 คน คิดเป็น 0.13% ทั้งนี้ ที่  
ประชุม ศบค.ชุดเล็กได้หารือการดำเนิน  
ตามมาตรการต่าง ๆ หลังเปิดประเทศ ซึ่ง  
พบการดำเนินการตามเงื่อนไข แต่ยังมี  
ปัญหาผู้เดินทางเข้ามา ได้จองโรงแรมที่เข้า  
เกณฑ์ SHA+ หรือการจองเพื่อรับส่งจาก  
สนามบินไปที่พัก รวมถึงการตรวจหาเชื้อ  
ระบบ RT-PCR กับโรงพยาบาลผู้รับมิตร  
จึงแก้ไขโดยจัดทำเป็นแพ็คเกจเพื่อให้เป็น  
ไปตามเงื่อนไข พร้อมขอความร่วมมือ  
ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ SHA+

### ไฟเซอร์ให้สูตรแก่ชราโควิด 50 ปท. ไม่มีไทย

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า  
บริษัทไฟเซอร์ตกลงกับองค์กรสิทธิบัตรยา  
ร่วมอนุญาตให้บริษัทผู้ผลิตยาสามัญผลิต  
และจำหน่ายยารักษาโควิด-19 ตามคำรับ  
ยาแพกซ์โลวิดของไฟเซอร์ ให้ประเทศ  
รายได้น้อยและรายได้ปานกลางได้ รวม 95  
ประเทศ จากรายชื่อกลุ่มประเทศดังกล่าว  
ครอบคลุมประชากรโลกประมาณร้อยละ 53  
แต่ไม่มีรายชื่อประเทศไทยอยู่ด้วย ซึ่งใน  
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มี 6 ประเทศที่เข้า  
เกณฑ์ ได้แก่ สปป.ลาว เมียนมา กัมพูชา  
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม

ทั้งนี้ไฟเซอร์จะงดเก็บค่าสิทธิบัตร  
ยาในทุกประเทศที่อยู่ภายใต้ข้อตกลง  
จนกว่าองค์กรอนามัยโลก (WHO) ยัง  
จัดให้โควิด-19 เป็นภาวะฉุกเฉินด้าน  
สาธารณสุขระหว่างประเทศ ซึ่งองค์กร  
สิทธิบัตรยาร่วมคาดว่า ยารักษาโควิดตาม  
คำรับยาแพกซ์โลวิดนี้จะเริ่มจำหน่ายได้อีก  
ไม่กี่เดือนข้างหน้าไฟเซอร์คาดว่าจะผลิต  
ยาแพกซ์โลวิดเองได้ 180,000 ชุดปลาย  
เดือนธันวาคม และจะผลิตได้อย่างน้อย 50  
ล้านชุดภายในปี 2565 คาดว่ายาที่ผลิตโดย  
ไฟเซอร์เอง ตลาดต้องการมาก ซึ่งผล  
ทดสอบทางคลินิก พบว่า ยาแพกซ์โลวิด  
ลดโอกาสเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือ  
เสียชีวิตในกลุ่มผู้ใหญ่ที่เสี่ยงป่วยหนักได้ถึง  
ร้อยละ 89 เมื่อใช้ร่วมกับยารักษาไวรัส  
ยาคานาเอโซวีที่ใช้นับปัจจุบัน

## สธ.ยันยา-วัคซีนโควิดมีพร้อมไม่ดกขบวน

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)  
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี  
และรมว.สาธารณสุข ให้สัมภาษณ์กรณีมีการ  
ตั้งข้อสังเกตไทยดกขบวนไม่ได้เป็น 1 ใน  
95 ประเทศ ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี  
การผลิตยาแพกซ์โลวิดของบริษัทไฟเซอร์ว่า  
การพิจารณาถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตยา  
ให้ประเทศใดนั้นอยู่ที่บริษัทผู้ผลิตเอง เราทำ  
อะไรไม่ได้ แต่สนใจว่าสธ.เตรียมความพร้อม  
ด้านยา และวัคซีนไว้รองรับสถานการณ์  
โควิดก่อนข้างสมบูรณ์ ยาฟาวิพิราเวียร์ที่  
ใช้อยู่ เป็นยาที่มีประสิทธิภาพและผู้ติดเชื้อ  
ได้ดี โดยเฉพาะในระยะแรกๆ จะช่วยลด  
ระยะเวลารักษาให้สั้นลงได้ ทั้งนี้ การซื้อ  
ยาโมลนูพิราเวียร์ และยาแพกซ์โลวิด เรา  
ก็สั่งซื้อมาสำหรับกรณีจำเป็นเข้ามา  
เป็นส่วนเสริม ไม่ได้เข้ามาเป็นยาตัวหลัก  
ที่สำคัญยาแพกซ์โลวิด ไม่ได้ขึ้นทะเบียน  
กับอย. ทราบว่ากำลังจะได้อื่นทะเบียนกับ  
อย.สทสร

### ปิดคอบยการเมืองฟังข้อมูลจากหมอ

ส่วนกรณีมีควินทากวีวิจารณ์เป็น  
ความเชื่อมโยงการเมืองหรือไม่ นาย  
อนุทินกล่าวว่า คนไม่ทราบ เพราะคนฟัง  
จากหมอจริงๆ ที่ปฏิบัติงานจริง ดูแลรักษา  
คนไข้ มีการศึกษาวิจัยอย่างแท้จริง รู้ว่า  
ยาใด ขนาดยาแค่ไหน วัคซีนตัวไหน  
เหมาะสมมีประสิทธิภาพ ถ้าสุดได้รับรายงาน  
จาก นพ.โอกาส การยักยอกพงศ อธิบดิน



# มันคง ครบไม่ ตรงมา แห้วแห้ว

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๐ ต่อหน้า ๑

กรมควบคุมโรค ว่าผลการศึกษาระบาดวิทยาของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 หรือโควิด-19 ในประเทศไทย สามารถระบุได้ว่ามีผู้ติดเชื้อมากกว่าที่คาดไว้ เรามีแค่ข้อมูลเดียว เพื่อเป็นฐานดำเนินการเพื่อให้ประชาชนใช้ชีวิตได้ปกติที่สุด

ผู้เชี่ยวชาญว่าเนื่องจากขณะนี้ยังมีบางประเทศที่อาจยังไม่ได้ยอมรับศรโควิดของไทย ดังนั้นจะมีการซุกซนหรือส่งข้อมูลเพื่อพิจารณาไปให้เป็นการตรวจการเดินทางหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า มีการซุกซนแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศกันอยู่แล้ว มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานต่างๆ เมื่อมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ก็นำมาพิจารณาเพื่อให้เกิดผลดีกับประชาชน

**โยนสังคมเข้ามาตรวจกับคนไม่ฉีดวัคซีน**

นายอนุทินยังยืนยันแผนฉีดวัคซีนโควิด 100 ล้านโดสปี 2564 ว่า การฉีดวัคซีนวันนี้เราฉีดได้กว่า 70% ซึ่งเป็นระดับที่จะสร้างความปลอดภัยได้ แต่ไม่ได้หยุดฉีดยังเดินหน้าฉีด จะเป็นไปตามเป้าหมาย 100 ล้านโดส ในปีนี้ 100% ส่วนแผนการฉีดที่เหลือจากนี้ไปจนถึงเป้าหมายนั้น คงไม่ได้จะไปออกมาตรการบังคับ หรือต้องไปสร้างแรงจูงใจอะไร แต่ใช้เรื่องจิตสำนึกสร้างความปลอดภัยให้ตัวเอง และสังคมโดยรวมเรื่องนี้สังคมก็จะเป็นคนกำหนดเอง

**ตั้งเงื่อนไขทำงาน-ปฏิเสธให้บริการ**

นายอนุทินยังยกตัวอย่าง เช่น หากคนที่ฉีดวัคซีนครบไปนั่งรับประทานอาหารในร้านแห่งหนึ่ง แล้วมีคนไม่ฉีดวัคซีนไปใช้บริการด้วย ทางร้านอาจจัดที่นั่งให้เฉพาะหรืออาจปฏิเสธไม่ให้บริการ หรือแม้แต่การสมัครงานจากนี้อาจเป็นเงื่อนไขสำคัญในการรับ หรือไม่รับเข้าทำงานได้ ข้อที่ว่าวัคซีนเป็นเครื่องมือทำให้คนคบค้าสมาคมกันด้วยความสบายใจ สิ่งที่ส.ทาคอนนี่คือ ประชาสัมพันธ์ให้คนมาฉีดมากว่า เรื่องการจูงใจ หรือให้รางวัลเพื่อให้ฉีดวัคซีนคงไม่ใช่สิ่งถูกต้อง เราต้องใส่ใจตัวเอง คนรอบข้าง การให้รางวัลตัวเองคือ การฉีดวัคซีน

**สธ.เปิดลงทะเบียนฉีด'แอสตรา-ไฟเซอร์'**

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข แจ้งเปิดให้บริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 + เข็มที่ 2 (แอสตราเซนเนกา + ไฟเซอร์) เข็มที่ 3 แอสตราเซนเนกา สำหรับผู้ที่ฉีดซิโนแวคหรือวัคซีนเชื้อตาย มาแล้ว 2 เข็ม จุดที่ 1 เอเชียทีกด เดอะ วิวอร์ฟรอนท์ โทดด์ 4 เวลา 09.00-18.00 น. ดำเนินการโดยโรงพยาบาลเลิดสิน จุดที่ 2 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ชั้น 3 หน้า fashion hall เวลา 09.00-18.00 น. ดำเนินการโดยโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี, ผู้สนใจลงทะเบียนผ่าน 4 ค่ายมือถือ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน เวลา 09.00 น.โดยเข็ม 1+2 จะเริ่มฉีดวันที่ 20 พฤศจิกายน-7 ธันวาคม และเข็มที่ 3 จะเริ่มฉีดวันที่ 20 พฤศจิกายน- 28 ธันวาคม หมายเหตุ True ลงทะเบียนวันที่ 19 พฤศจิกายน เริ่มฉีดวันที่ 21 พฤศจิกายน

**สงขลาแย่งแรงติดเชื้อเพิ่ม4309ตาย4**

ด้านสถานการณ์ระบาดต่างจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) สงขลารายงานผู้ติดเชื้อรายวัน 430 ราย สะสม 56,284 ราย เสียชีวิตวันนี้ 4 ราย ยอดสะสม 220 ราย คนที่ติดเชื้อที่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลขณะนี้ 5,800 กว่าราย ที่รักษาหายกลับบ้าน 49,890 ราย จากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในชุมชนพบกลุ่มสัมผัสผู้ยืนยันในพื้นที่ติดเชื้อยังสูงติดต่อกัน 2 เดือนแล้ว อ.หาดใหญ่ เมือง จะนะ สะเตา รัตภูมิ และ อ.สิงหนคร และกลุ่มตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจอันดามัน ส่วนกลุ่มคลัสเตอร์เก่าเช่นสัมผัสเสี่ยงสูงในชุมชน โรงงานร้านค้า บริษัท และตลาดยังพบผู้ติดเชื้อแต่มีแนวโน้มลดลง

น.พ.พน ดิไซเศรษฐ์ รองนายแพทย์ สสจ.สงขลา กล่าวว่า สาธารณสุขเน้น Songkhla Fast Songkhla Sate เพื่อลดติด ลดตาย ลดป่วยหนัก กระจายวัคซีน มาตรการเร่งป้องกัน เร่งฉีดวัคซีน ค้นหา กลุ่มเสี่ยง ล็อกพื้นที่เสี่ยง กักตัวรักษาและเร่งให้ยาเร็ว เพื่อเร่งควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิดทางหนึ่ง

**ปัตตานีติดโควิดเพิ่ม191ตาย3**

ความคืบหน้าการระบาดในจ.ปัตตานี มีรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่ม 191 คน เสียชีวิต 3 คน ทำให้ขณะนี้ผู้ติดเชื้อสะสม 43,594 คน รักษาหาย 27,115 คน เสียชีวิตสะสม 417 คน สถานการณ์แนวโน้มดีขึ้นจาก 400 ลดลงเหลือ 200 ราย บางวันหลัก 100 แต่ยังไม่อาจได้ จังหวัดกำลังขับเคลื่อนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดเคร่งครัด จังหวัดยังคงตัวเลขผู้เสียชีวิตที่มีทุกวัน วันละ 2-3 ราย โดยเฉพาะผู้ป่วยหนักที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลปัตตานีมี 180 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ มีภาวะปอดอักเสบ บางรายหายใจล้มเหลว ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ นอกจากนี้จังหวัดยังส่งทุกอำเภอสนธิกำลังตั้งด่านตรวจคัดกรองโควิดทั้ง 115 ตำบล หลังพบบางพื้นที่มีผู้ติดเชื้อปะปนอยู่ในชุมชนและออกมาใช้ชีวิตตามปกติ เกรงจะก่อให้เกิดการระบาด โดยแต่ละด่านจะตรวจวัดไข้ ซักประวัติ ขอดูใบแสดงการฉีดวัคซีน

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

**เกาหลีใต้พบโควิดลาม  
ฉีดวัคซีนครบก็ยังไม่ป่วย  
ติดเชื้อแล้ว 3.5 หมื่นราย  
ปักกิ่งคุมเข้มก่อนโอลิมปิก**

เกาหลีใต้พบยอดผู้ป่วยโควิดหลังฉีดวัคซีนครบโดสแตะ 35,620 ราย กรุงปักกิ่งคุมโควิดเข้มขึ้นก่อนเปิดฉากโอลิมปิกฤดูหนาว จีนเร่งพัฒนายารักษาโควิด-19

\*\*\* ต่อ : เกาหลีใต้ - หน้า 11

# มันคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๑ ต่อหน้า ๑

เกาหลีใต้	เป็นลายภายใน 48 ชั่วโมง และทางการจะยกเลิกเที่ยวบินจากพื้นที่เสี่ยงติดเชื้อโควิดสูงในจีน หรือจำกัดเที่ยวบินให้เหลือเพียงวันละ 1 เที่ยวบิน นอกจากนี้ กูรูบักกิ้งยังได้ประกาศเดินทางนำเข้าสินค้าที่ค่อนข้างควบคุม	เราตัดสินใจขยายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดสกระตุ้น ให้ครอบคลุมผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ทุกคนที่ฉีดวัคซีนโดสสองครบ 5 เดือน หลังพิจารณาข้อมูลจากผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์หลายฉบับ
<p>จากแอนติบอดีในร่างกายของผู้ที่ติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ผู้ใหญ่ทุกคน “ไฟเซอร์” ขึ้นขออนุมัติฉุกเฉินใช้ “ยาเม็ดต้านโควิด” ในสหรัฐ สื่อซีเค็ท สหรัฐฯ กว่า 1.4 แสนคน สูญเสียพ่อแม่ จากโรคโควิด-19</p> <p>สถานการณ์การแพร่ระบาดล่าสุดของไวรัสโควิด-19 จากประเทศต่างๆ ทั่วโลก ประจำวันที่ 17 พ.ย.2564 มีผู้ติดเชื้อรวม 255,040,828 ราย ผู้เสียชีวิตรวม 5,128,995 ราย รักษาหายรวม 230,552,764 ราย</p> <p>สำนักงานควบคุมและป้องกันโรคเกาหลี (KDCA) รายงานว่า เกาหลีใต้มียอดผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ที่ติดเชื้อหลังฉีดวัคซีนป้องกันโควิดครบโดสเป็นเวลา 2 สัปดาห์ สะสมอยู่ที่ 35,820 ราย แล้ว เพิ่มขึ้นจากตัวเลข 28,293 รายเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า สถิติดังกล่าวชี้ว่าสัดส่วนของผู้ป่วยกลุ่มนี้อยู่ที่ 99.2 รายต่อประชาชนที่ฉีดวัคซีนครบโดส 100,000 คน โดยจำนวนผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสอยู่ที่ 35,907,789 คน เมื่อนับถึงวันที่ 7 พ.ย.</p> <p>ข้อมูลระบุว่าวัคซีนจะสามารถปกป้องผู้ติดเชื้อไวรัสฯ หลังฉีดครบโดสเป็นเวลา 2 สัปดาห์ เมื่อแบ่งตามช่วงวัยแล้ว สัดส่วนผู้ป่วยโรคโควิด-19 หลังฉีดวัคซีนครบโดสพุ่งสูงสุดในกลุ่มอายุ 80 ปีขึ้นไป อยู่ที่ 183.4 รายต่อผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดส 100,000 คน ในหมู่ผู้ป่วยกลุ่มนี้ มีผู้ป่วยอาการหนัก 545 ราย เสียชีวิตแล้ว 170 ราย โดยสถิติล่าสุดระบุว่าเกาหลีใต้ตรวจพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 เพิ่ม 2,125 รายในระยะ 24 ชั่วโมง ซึ่งสูงเกินระดับ 2,000 รายติดต่อกันเป็นวันที่ 7</p> <p>กูรูบักกิ้งของจีนประกาศใช้มาตรการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ครั้งใหม่ที่เข้มงวดขึ้นในวันนี้ โดยกำหนดให้ผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าเมืองหลวงต้องแสดงใบรับรองผลการตรวจหาเชื้อโควิดเป็นลบและ</p>	<p>สำนักงานบริหารงานว่า มหาวิทยาลัยชิงหวา, โรงพยาบาล Third People's Hospital of Shenzhen และบริษัท Bria Biosciences ได้ร่วมกันพัฒนาแอนติบอดีแบบผสม หรือแอนติบอดีค็อกเทล ประเภทโมโนโคลนอลแอนติบอดี ในชื่อ BRII-196 และ BRII-198 ซึ่งได้มาจากแอนติบอดีในร่างกายของผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 และหายดีแล้ว โดยอ้างดังกล่าวอยู่ระหว่างการทดลองทางคลินิกเฟสที่ 3 ใน 7 ประเทศ รวมถึงสหรัฐ, บราซิล และฟิลิปปินส์</p> <p>ศาสตราจารย์จาง หลินฉี จากคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยชิงหวา เปิดเผยว่า “ขณะนี้มีการทดลองใช้ยา BRII-196/BRII-198 กับคนไข้แล้วกว่า 700 คนในประเทศจีน และข้อมูลการทดลองทางคลินิกทั้งภายในประเทศและต่างประเทศก็บ่งชี้ว่ายาตัวนี้สามารถลดโอกาสการล้มป่วยด้วยอาการหนักและการเสียชีวิตได้มากถึง 78% ทางด้าน นางจาซินดา อาร์เดิร์น นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เปิดเผยว่า ตั้งแต่ วันที่ 15 ธ.ค.นี้ เป็นต้นไป รัฐบาลจะเปิดพรมแดนเมืองโอ๊คแลนด์ซึ่งเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของนิวซีแลนด์ ให้กับประชาชนที่ฉีดวัคซีนครบโดสและประชาชนที่มีผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เป็นลบ ชาวเมืองโอ๊คแลนด์ได้อยู่ภายใต้มาตรการที่เข้มงวดมาเป็นเวลานานเพื่อช่วยให้เมืองอื่นๆ ของนิวซีแลนด์ปลอดภัย แต่ด้วยอัตราการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ถึงเวลาที่เราจะเปิดให้ประชาชนเดินทางได้อีกครั้ง</p> <p>สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า มาร์เซลี เครอกา รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขบราซิลเปิดเผยว่า บราซิลจะปรับให้ประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปทุกคน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) โดสกระตุ้น</p>	<p>สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า ไฟเซอร์ อิงค์ บริษัทยาและเวชภัณฑ์ชื่อดังในสหรัฐ ได้ยื่นเอกสารต่อสำนักงานอาหารและยาแห่งชาติสหรัฐฯ หรือเอฟดีเอแล้ว เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ตามวันเวลาที่ถนัด เพื่อขอให้พิจารณาอนุมัติแบบฉุกเฉินสำหรับการใช้ยาเม็ดต้านเชื้อไวรัสโควิด-19 ในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสหรัฐ โดยยาเม็ดชนิดนี้มีชื่อว่า แพกซ์โลวิด (Paxlovid) ซึ่งทาง ไฟเซอร์ อิงค์ เปิดเผยผลการทดลองทางคลินิก โดยระบุว่า สามารถลดอาการป่วยหนักจนต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล และการเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ถึงร้อยละ 89</p> <p>สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า เว็บไซต์บิซซิเนส อินไซเดอร์ (Business Insider) รายงานถึงผลการศึกษาใหม่ ซึ่งระบุว่าเด็กสหรัฐ มากกว่า 140,000 คน สูญเสียพ่อแม่หรือผู้ปกครองระหว่างวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่จากตัวโรคระบาดโดยตรงหรือสาเหตุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยระบุว่าเมื่อเดือนกรกฎาคม 1 ใน 500 คน ได้รับผลกระทบหนักจากภาวะสูญเสียพ่อแม่ผู้ปกครอง ซึ่งก่อให้เกิดแรงกดดันทางจิตใจและการเงินกับเด็กมากเป็นพิเศษ การศึกษาข้างต้นยังเผยความแตกต่างด้านเชื้อชาติและชาติพันธุ์อย่างชัดเจน โดยเด็กส่วนใหญ่ราวร้อยละ 65 ของเด็กทั้งหมดที่สูญเสียพ่อแม่ผู้ปกครอง เป็นสมาชิกกลุ่มชาติพันธุ์และชนกลุ่มน้อยในสหรัฐ ข้อมูลจากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ ฮอปกินส์ ชี้ว่าสหรัฐฯ เป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดใหญ่รุนแรงที่สุดด้วยจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันผลมากกว่า 47 ล้านราย และผู้ป่วยเสียชีวิตมากกว่า 764,000 ราย</p>

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๒

สถานการณ์ COVID-19		
ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564		
ไทย อันดับที่ 24 ของโลก	ติดเชื้อมรวม 222 ประเทศ	
ผู้ป่วยวันนี้ 6,524 ราย	ผู้ปวยรวม 255,212,996 ราย	
ผู้เสียชีวิตวันนี้ 56 ราย	ผู้เสียชีวิตรวม 5,132,615 ราย	
รักษาหายวันนี้ 7,191 ราย	รักษาหายรวม 230,722,730 ราย	
จังหวัด	ผู้ติดเชื้อวันนี้	ยอดสะสม
1. กรุงเทพมหานคร	894	412,558
2. สงขลา	430	55,067
3. เชียงใหม่	339	23,072
4. สมุทรปราการ	251	126,228
5. นครศรีธรรมราช	240	35,733
6. ชลบุรี	209	105,213
7. ปัตตานี	190	43,460
8. ยะลา	182	45,135
9. สุราษฎร์ธานี	162	22,108
10. ตรัง	153	14,222
ผู้ติดเชื้อรวม 2,037,224 ราย	ผู้เสียชีวิตรวม 20,199 ราย	

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

## ศบค.ห่วง'5จว.อีสาน'ฉีดตำ อนุทินยันไม่ใช่ไม้แข็งบังคับ

สธ.สั่งเข้มลดยกกระทง10ข้อ กทม.ต้อง2เข็ม-เช็กผลเอทีเค จ่อโอนค่าโควิดให้รพ.ทั่วประเทศ

'หมอทวีศิลป์'เผย 5 จว.อีสาน ฉีดวัคซีนต่ำกว่าเป้า เหตุกลัว ผลข้างเคียง-มีโรคประจำตัว-เร่ง สื่อสาร-ให้ข้อมูล (อ่านต่อหน้า 5)

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เมื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๕ ต่อหน้า ๑

## ต่อจากหน้า 1

### 5จว.อีสาน

#### ติดเชื้อมี 6,524 คับ 56 ราย

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน แพทย์หญิงณัฐวิมล วัชรสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า สถานการณ์การระบาดโควิด-19 ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 6,524 ราย ติดเชื้อในประเทศ 6,119 ราย แบ่งเป็นจากระบบเฝ้าระวังและเฝ้าระวังสุขภาพ 5,856 ราย จากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในชุมชน 263 ราย จากเรือนจำหรือทัณฑสถาน 393 ราย และเป็นผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศอีก 12 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ปี 63 รวม 2,037,224 ราย รวมยอดรักษาหาย 1,925,643 ราย และมีผู้เสียชีวิต 91,382 ราย ผู้ป่วยอาการหนัก 1,739 ราย ซึ่งในจำนวนนี้ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 407 ราย แพทย์หญิงณัฐวิมลกล่าวว่า พบผู้เสียชีวิตอีก 56 ราย ส่งผลให้ยอดเสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 20,199 ราย ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ภาคใต้ อาทิ นครศรีธรรมราช 5 ราย สงขลา 4 ราย ปัตตานี 2 ราย และสตูล 2 ราย รวมภาคใต้จำนวน 19 คน พื้นที่กรุงเทพมหานครที่สุด 8 ราย จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่สูงสุดเป็น 10 จังหวัดแรก ได้แก่ 1.กรุงเทพฯ 894 คน 2.สงขลา 430 คน 3.เชียงใหม่ 339 คน 4.สมุทรปราการ 251 คน 5.นครศรีธรรมราช 240 คน 6.ชลบุรี 209 คน 7.ปัตตานี 190 คน 8.ยะลา 182 คน 9.สุราษฎร์ธานี 162 คน และ 10.ตรัง 153 คน โดยพื้นที่กรุงเทพมหานครมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีเพียง 2 จังหวัดเท่านั้นที่ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด ได้แก่ 1.อำนาจทอง 2.อำนาจเจริญ

#### คลังเคอร์ชันงานบุญ-ตลาด-ก่อสร้าง

แพทย์หญิงณัฐวิมลกล่าวว่า การรายงานคลังเคอร์ชันงานบุญ พบในโรงงานและสถานประกอบการหลายแห่ง ได้แก่ ลำปาง ระยอง ชลบุรี เชียงใหม่ คลังเคอร์ชันตลาด ได้แก่ เชียงใหม่ ภูเก็ต เชียงใหม่ คลังเคอร์ชันงานบุญ ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ จันทบุรี คลังเคอร์ชันสถานศึกษา ได้แก่ อุบลราชธานี เชียงใหม่ และชลบุรี คลังเคอร์ชันงานศพ ได้แก่ พะเยา ปราจีนบุรี นอกจากนี้ ยังมีคลังเคอร์ชันงานบุญ ที่พบจากงานทอดกฐิน ซึ่งป็นขี้นยอดที่จังหวัดสมุทรสงคราม แต่เป็นผู้เดินทางทอดกฐินจากจังหวัดน่านและพิษณุโลก รวมถึงคลังเคอร์ชันที่เกี่ยวเนื่องรายต่อด้วย นอกจากนี้พบการลักลอบของแรงงานต่างชาตินำเข้าตามแนวชายแดนและชายฝั่งต่อเนื่อง จึงขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ หากพบแรงงานลักลอบทำงานให้แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง และฝ่ายปกครองให้ติดตามดูแลต่อไป

#### 11ล.คนไม่ฉีดวัคซีน-เร่ง10จว.

แพทย์หญิงณัฐวิมลกล่าวว่า ผลการฉีดวัคซีนในประเทศไทย ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 มีผู้ได้รับวัคซีนเพิ่มขึ้น 659,381 โดส ส่งผลให้ มีผู้ได้รับวัคซีน ตั้งแต่เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ อยู่ที่ 86,071,507 โดส แบ่งเป็นเข็ม 1 จำนวน 45,700,036 ราย คิดเป็น 63.4% เข็ม 2 จำนวน 37,527,295 ราย คิดเป็น 52.1% และเข็ม 3 จำนวน 2,844,176 ราย คิดเป็น 3.9% ซึ่งเป็นเป้าหมายในเดือนพฤศจิกายนนี้ ควรได้รับเข็ม 1 ครอบคลุมประชากรไม่น้อยกว่า 70% แต่จากการประเมินอัตราการฉีดวัคซีนเข็ม 1 น้อยกว่า เข็ม 2 เกือบครึ่งหนึ่ง และจากการสำรวจพบว่า มีผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 11 ล้านคน ซึ่งอาจขาดความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ช่างกันงัดรถฉีดวัคซีนในพื้นที่บ้านชุมชน โดยเฉพาะจังหวัดที่ยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการระบาดในบึงกาฬ 10 หรือหลัก 100 รายต่อบ้าน โดยมี 10 จังหวัดที่คัดเลือกออกมากในจังหวัดที่มีการระบาด ได้แก่ จังหวัดตาก ราชบุรี ชอนแก่น

นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ให้รีบดำเนินการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้น เนื่องจากค่าเฉลี่ยการได้รับวัคซีนเข็มแรกของทั้ง 10 จังหวัด อยู่ที่เพียง 56% เท่านั้น แพทย์หญิงณัฐวิมลกล่าวว่า หากแยกตามกลุ่มเป้าหมายที่ต้องเร่งฉีดวัคซีน คือหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งครอบคลุมเข็มแรกเพียง 17.7% โดยขอรับวัคซีนในสถานพยาบาลที่ฝากครรภ์ได้ทันที ซึ่งอายุครรภ์ที่เหมาะสมขอรับวัคซีน อยู่ที่ 12 สัปดาห์

#### จัดลดภาระทางต้องขออนุญาต

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ สธ. กล่าวถึงการจัดลดภาระทางว่า เป็นประเด็น วัฒนธรรมที่ดีของไทย เพื่อขอขมา ขอพรต่อพระแม่คงคา ซึ่งไม่จำเป็นต้องขอขมาก็ได้ เพื่อลดความเสี่ยงแพร่เชื้อโควิด-19 ขณะที่ยุทธศาสตร์แห่งชาติแล้ว แต่ต้องขออนุญาตจัดงาน และมีมาตรการป้องกัน

“เราพูดตลอดเวลากว่า ขอให้รักษาประเพณีที่ดีของไทยไว้ ไปร่วมงานที่สนามกีฬาภายนอก

รับกระยะห่าง ไม่เข้าไปรวมกลุ่มทำกิจกรรมใหญ่ และไม่ทำกิจกรรมที่ก่อละอองฝอยแพร่เชื้อให้ผู้อื่น วันนี้นำพวงมาลัยมาครกทั่วทั้งประเทศ และการเดินทาง ย่อมมีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อ แต่เราคิดว่าขอให้มอง ด้วยการฉีดวัคซีน ที่จะเข้ามาได้รับการคัดกรองเข้มข้น มีวิทยากรผู้ติดเชื้อโดยเฉพาะผู้รับวัคซีนแล้วก็ทั้งหมดไม่มีการรวมวง และนี่ เรายังพร้อม วัคซีนพร้อม ร่วมกับมาตรการ DMHTT ที่ลดความเสี่ยงติดเชื้อได้ ซึ่งจะได้จากการรายงานตัวเลขจากกรมควบคุมโรค ที่มีอัตราการครองเตียงและเสียชีวิต ลดลงต่อเนื่อง” นายอนุทินกล่าว

#### ชี้ฉีดวัคซีนเป็นจิตสำนึก

ผู้สื่อข่าวถามถึงประเด็นที่ สธ.มีแนวคิดจะขอขมาครกทั่วต้นฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อย 1 เข็ม เพื่อเข้าไปที่ที่สาธารณะ นายอนุทินกล่าวว่า บังคับไม่ได้จริงๆ เราไม่ต้องไปบังคับสังคมจะเป็นตัวกำหนดให้เราต้องทำตาม เราออกกฎหมายให้คนฉีดวัคซีนไม่ได้ เราไม่ทำถึงขนาดนั้น เพราะเป็นสำนึกของเราส่วนรวม หากเราอยากลดภาระ ต้องทำตัวเองให้ลดภาระคนที่ยังไม่ฉีดวัคซีน ก็จะต้องควบคู่กันไปด้วย ถ้าต้องออกกฎหมายฉีดวัคซีนคนส่วนมาก กว่าจะออกมาได้ โรคก็คงหายไปแล้ว เพียงแต่หากเรายังไม่ฉีดวัคซีน ก็อาจถูกไม่ให้อำนาจต่างๆ หรือแม้กระทั่งไปสมัครงาน ก็อาจเป็นเงื่อนไขในการพิจารณาด้วย ฉะนั้น เป็นสิ่งที่เราทำเพื่อตัวเอง และทุกฝ่ายก็ต้องเกิดความสมานไมตรีร่วมกัน ซึ่งเราควรจะต้องให้ทุกคนออกไปรับวัคซีน ส่วนผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุทั้งปวง เราก็พร้อมสนับสนุนหน่วยไม่มายเข้าบ้านได้ ซึ่งเมื่อครบเป้าหมายร้อยละ 70 ของประชากรแล้ว เราก็ไม่หยุดและพร้อมจะฉีดเพิ่มได้ตามจำนวนผู้ต้องการรับวัคซีน

เมื่อถามอีกว่า สธ.จะสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนไปรับวัคซีนตามเป้าหมาย 100 ล้าน โดส ในเดือนนี้หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า เป็นจิตสำนึก คิดว่าไม่ใช่สิ่งที่ถูกคาดหวังเป็นรางวัล ข้อเสนอเพื่อให้คนไปฉีดวัคซีนตัวเองแล้วตัวเองและครอบครัวของเขา หากทุกคนคิดเช่นนี้ เราก็จะให้รางวัลตัวเองด้วยการไม่ฉีดวัคซีน

#### แจ้ง'แพชชีโลวิต'เป็นยาเสริม

นายอนุทินให้สัมภาษณ์ถึงกรณีประเทศไทยไม่อยู่ใน 95 ประเทศที่ได้รับยกเว้นการลดศุลกากรการผลิตยาโควิด-19 แพชชีโลวิต (Paxlovid) จากบริษัท ไฟเซอร์ ว่าการที่จะจัดว่าประเทศไทยจะได้รับสิทธิการลดศุลกากร ทางบริษัทมีเกณฑ์การตัดสินไปอยู่แล้ว เราทำอะไรไม่ได้ แต่ให้ความมั่นใจว่า สธ.มีแผนจัดเตรียมยา เวชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยที่ดูแลรักษาโควิด-19 มีการวางแผนสำรอง เช่น วัคซีนโควิด-19 ที่เราเตรียมไว้แล้ว ขณะที่ยาพั่วพิราเวียร์ ที่มีอยู่

ก็มีสรรพคุณแล้วหากผู้ติดเชื้อไม่ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะผู้ได้รับยาตั้งแต่เริ่มติดเชื้อแรกๆ จะใช้เวลากว่าที่รักษาฟื้น

“การที่มีแผนจัดหาแพชชีโลวิต หรือโมนูพิราเวียร์ (Molnupiravir) ก็เป็นการอะลิร์ท (Alert) ต่อสถานการณ์โควิด-19 แต่ก็ไม่ได้นับว่าความจำเป็นคงพียงมา เรายังคงพร้อมเพื่อให้อุปกรณ์มีความจำเป็นต้องเข้า เป็นทางเลือก แต่ไม่ได้นับว่าความจำเป็นที่เราใช้ไม่ได้เพียงแต่ 2 ตัวนี้เป็นอีกแนวหนึ่ง” นายอนุทินกล่าว และว่า ขณะนี้ยาแพชชีโลวิต ยังไม่มีการขึ้นทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งผู้ผลิตกำลังยื่นขอขึ้นทะเบียนกับทางสภာหรือสภาเภสัชกรรม

#### มั่นใจทำงานเพื่อประช.ไม่มีซ้ำ

เมื่อถามถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์กรณีดังกล่าว มีความเชื่อมโยงของการเมืองหรือไม่ นายอนุทินกล่าวตอบสั้นๆ ว่า ตนไม่ได้อ่าน และไม่ได้อ่าน ตนเชื่อแต่เพียงอย่างเดียวว่า ตนไม่มีความสามารถที่จะไปรับตำแหน่งนี้ 2 ปี เป็นผู้นำที่ดีจนเป็นผู้นำที่ยั่งยืน และเห็นวิธีการรักษาคนไข้ว่าแนวทางมีประสิทธิผลในการรักษาผู้ป่วย และยาที่ได้ผล มีประสิทธิผลในการรักษา อย่างไรก็ดี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค รายงานว่า การฉีดวัคซีนโควิด-19 ในแนว ตามด้วยแอสตราเซนเนกาของไอบี มีการศึกษาพบว่า สร้างภูมิคุ้มกันมากกว่าที่เราคิดไว้ นั่นคือเราฉีดอยู่แค่ 2 เข็ม เพื่อเป็นฐานในการพิจารณาว่าสมควรให้ประชาชนใช้ฉีดได้ปลอดภัย

“ขอให้พวกเราทำงาน เน้นว่าประโยชน์ของประชาชนเป็นเป้าหมายอยู่แล้ว ไม่มีซ้ำ ไม่มีทำอะไรที่เป็นอำนาจหน้าที่ และไม่ทำอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์ หรือผิดกฎหมาย” นายอนุทินกล่าว

#### เซ็นชื่อ'โมลนู'ลับตาหน้า

ด้าน นพ.สมศักดิ์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ไทยไม่ได้ขออนุญาตที่บริษัทไฟเซอร์ จะให้ลดศุลกากรแพชชีโลวิต ใน 95 ประเทศ เนื่องจากเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลาง-สูง

“บริษัท ไฟเซอร์ ได้แจ้งมาแล้วว่า ไทยไม่ได้ขออนุญาตใน 95 ประเทศ แต่บริษัท ไฟเซอร์ ไม่ได้บอกว่ามีประเทศอะไรบ้าง อย่างไรก็ตาม ไทยมีความพยายามเจรจาต่อของเรื่องการลดศุลกากรผลิตยาแพชชีโลวิต แต่ต้องเป็นการเจรจาในระดับประเทศ ส่วนความศึบหน้ายาโมนูพิราเวียร์ ตอนนี้มีขออนุญาตจัดซื้อดังกล่าว ถูกส่งให้กรมบัญชีกลางพิจารณา ซึ่งวันที่ 18 พฤศจิกายนนี้ กรมบัญชีกลางจะระบุแล้วแจ้งกลับไปที่กรมการแพทย์ คาดว่าจะได้เห็นขออนุญาตอย่างช้า สัปดาห์หน้า อย่างไรก็ตาม 95 ประเทศ จะได้รับ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตได้ภายในเร็ว เนื่องจากเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเพื่อไปผลิตขายกับเอง แต่ไทยจะนำเข้าอย่างเร็ว เนื่องจากมีการเจรจาทางบริษัท ไฟเซอร์ มาโดยตลอด แต่ในส่วนของการค้าและจำนวนยังไม่สามารถบอกได้” นพ.สมศักดิ์กล่าว



# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๕ ต่อหน้า ๑

## 5จังหวัดอีสานฉีดวัคซีนต่ำ

ที่ จ.อุบลราชธานี นพ.ทวีศิลป์ วิทยโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานเปิดโครงการสานเสวนาเร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด-19 และสานสัมพันธ์เครือข่ายสื่อมวลชน เขตสุขภาพที่ 10 โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี จัดขึ้น มีสื่อมวลชนในเขตสุขภาพที่ 10 ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ งานเครือข่ายด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 5 จังหวัดที่เขตสุขภาพที่ 10 ได้แก่ จ.อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ และ จ.มุกดาหาร 90 คน เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีการเสวนาใน 2 หัวข้อเปิดประเทศปลอดภัย ร่วมใจฉีดวัคซีนให้ได้ 70 เปอร์เซ็นต์ และบทบาทสื่อมวลชนกับการกระตุ้นการฉีดวัคซีนโควิด-19

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า สถานการณ์โควิดในเขตสุขภาพที่ 10 พบผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 50,500 คน เสียชีวิต 341 คน พบว่า จ.ศรีสะเกษมีอัตราป่วยสูงสุด รองลงมาคือ จ.อุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ และมุกดาหาร ส่วนการฉีดวัคซีนพบว่ายังต่ำกว่าเป้าหมายที่จะเปิดประเทศ ซึ่งประชาชนต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 70% เมื่อสิ้นเดือนพฤศจิกายน แต่ในเขตสุขภาพที่ 10 พบว่าฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ได้เพียง 47.40% ต่ำกว่าเป้าหมาย 23% สาเหตุเนื่องจากประชาชนยังมีความกลัวข้างเคียงรุนแรง มีโรคประจำตัว ไม่มีวัคซีนให้ฉีด และยังได้รับข้อมูลข่าวสารด้านลบเกี่ยวกับวัคซีน วัคซีนเป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ไขปัญหาโควิด-19 ลดอาการป่วยรุนแรง ดังนั้น จึงจำเป็นต้องสื่อสารให้ข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ถูกต้องแก่ประชาชน ซึ่งสื่อมวลชนจะเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน ในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ได้ตามเป้าหมาย พร้อมสู่การเปิดประเทศต่อไป

(อ่านต่อหน้า 6)



# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เมื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๖ ต่อหน้า ๕

ขึ้นมาชม เพื่อเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ ต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดการท่องเที่ยว ตามบริบทของพื้นที่

กำหนดมาตรการควบคุมการป้องกันการแพร่ระบาดและประเมินตามเกณฑ์ 6 ข้อ เช่น ประชากรต้องได้รับวัคซีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ภายในเดือนพฤศจิกายน จำนวนผู้ติดเชื้อไม่เกินวันละ 300 คน สถานประกอบการ 10 ประเภทจะต้องได้รับ SHA ซึ่งขณะนี้อยู่สถานประกอบการผ่านการประเมินแล้ว 217 แห่ง ตั้งศูนย์ Command center ด้านการแพทย์สาธารณสุข การเตรียมความพร้อมสถานประกอบการ การเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว และเร่งสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน นายอำพลกล่าว

### เชียงใหม่ตั้ง30ทีมตรวจเชิงรุก

ที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off ปลดปล่อยแถวทีมตรวจเชิงรุก ค้นหาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ค้นหาผู้ติดเชื้อทั้งชาวไทยและแรงงานต่างด้าว เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการแยกกักตัว หรือการรักษาให้เร็วที่สุด หวังควบคุมและป้องกันการระบาดในพื้นที่สีแดงเข้ม อ.เมืองเชียงใหม่ และ อ.สันทราย ภายหลังการแพร่ระบาดในพื้นที่ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อ โดยเฉลี่ย 300-400 รายต่อวันติดต่อกว่า 4 สัปดาห์ โดยกำหนดให้จัดทีมเชิงรุก 30 ทีม

นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจ.เชียงใหม่ ยังไม่น่าไว้วางใจ การติดเชื้อยังคงทรงตัวในอัตราที่สูงจึงต้องมีมาตรการเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพราะการติดเชื้อไม่เพียงเป็นปัญหาด้านสุขภาพเท่านั้น แต่ยังเชื่อมโยงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาอีกด้วย

ทั้งนี้ จ.เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 271 ราย เสียชีวิต 3 ราย

### โคราชเขมืองเพอร์ปิด14วัน

ที่ บริษัท สิม่าเฟอร์นิช จำกัด โรงงานผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ ตั้งอยู่ริม ถนนเพชรมาตุคลา ต.ห้วยทะเล อ.เมือง นายสุรียา คำสยาบ สาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) เมือง พร้อมนายเอกภพ ไดมระศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบล (ทต.) ห้วยทะเล บุคลากรกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา ผู้แทนฝ่ายปกครองและผู้ชำนาญการนัดหมายลงพื้นที่พบผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกรณีคณะกรรมการ

โรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา มีมติเห็นชอบให้ปิดโรงงานเป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายนถึงวันที่ 1 ธันวาคม เนื่องจากเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อโรคระบาด

พญ.อารีย์ เชื้อเดช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา กล่าวว่า เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน สสอ.เฉลิมพระเกียรติประสานข้อมูลพบผู้ป่วย 3 ราย เป็นลูกจ้างของโรงงานดังกล่าว ทีมสอบสวนโรคจึงลงพื้นที่ค้นหากลุ่มเสี่ยงและสอบสวนโรค พบทั้งหมดเป็นลูกจ้างรายวัน 130 คน จุดเสี่ยงสถานผลิตมีผู้สัมผัสจำนวนมาก ระบบถ่ายเทอากาศไม่มีประสิทธิภาพและการใช้กระจุกตัวร่วมกัน และการประเมินลูกจ้างทั้ง 130 คน ถือเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

### ชายโคราชพบสเตรปโตค็อกคัส

ที่วัดสะแก เขตเทศบาลนครนครราชสีมา จัดพิธีบำเพ็ญกุศลศพ นายกวีดี เทียนขาว อายุ 47 ปี พนักงานจ้าง สำนักการช่าง ออ.ง.นครราชสีมา ซึ่งมีอาการวูบหมดสติ และเสียชีวิตลงอย่างกะทันหัน เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยครอบครัวเชื่อว่าสาเหตุมาจากการฉีดวัคซีนบูสเตอร์เข็มที่ 3

น.ส.พิศภัค เทียนขาว อายุ 24 ปี ลูกสาวของผู้ตาย กล่าวว่า พ่อปกติเป็นคนที่มีร่างกายแข็งแรง แต่มีโรคประจำตัวเป็นโรคความดันโลหิตก่อนหน้านี้อ่อนแอรับการฉีดวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 มาแล้ว 2 เข็ม จากนั้นฉีดวัคซีนบูสเตอร์เข็มที่ 3 เป็นวัคซีนแอสตราเซนเนกา เมื่อวันที่ 28 กันยายน ที่โรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา ภายในห้องสรวรพินคำเดอะมอลล์นครราชสีมา ซึ่งหลังจากฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ผ่านไม่กี่วัน พ่อก็บ่นว่า มีอาการแน่นหน้าอก และหายใจไม่ออกเรื่อยๆ แต่พ่อก็ไม่ยอมไปพบแพทย์ และตอนไหนที่มีอาการก็มักจะนอนพักเพื่อให้อาการดีขึ้น กระทั่งคืนวันที่ 14 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ช่วงเวลาประมาณ 22.00 น. เกิดอาการวูบ ล้มลงหมดสติภายในบ้านพัก ทางครอบครัวจึงนำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระราชชนนครราชสีมา และได้เสียชีวิตลงในเวลาต่อมาประมาณ 23.00 น. โดยแพทย์ลงความเห็นของการเสียชีวิตว่า เกิดจากอาการล้มเลือดออกคั่นเส้นเลือดแดงชั่วคราว ซึ่งทางครอบครัวเชื่อว่า สาเหตุของการเสียชีวิตมาจากการฉีดวัคซีนต้านไวรัสโควิด บูสเตอร์ เข็ม 3 ซึ่งทางครอบครัวได้ยื่นเรื่องขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) แล้ว และขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาให้การช่วยเหลือเยียวยา

**ต่อจากหน้า 5**

**5จว.อีสาน**

**สงขลาอ่วมโควิด430ราย**

ที่ จ.สงขลา สสจ.สงขลา รายงานผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 430 ราย ผู้ป่วยสะสม 56,284 ราย เสียชีวิต 4 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 220 ราย ที่ติดเชื้อรักษาตัวในโรงพยาบาล 5,800 ราย รักษาหายกลับบ้าน 49,890 ราย

นายอำพล วงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า รัฐบาลกำหนดให้ จ.สงขลา เป็นพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวระยะที่ 2 วันที่ 1-31 ธันวาคม นำร่อง 3 อำเภอ อ.สะเดา เมือง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กำหนดเปิดพื้นที่ 16

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๔



## หมอแนะข้อควรระวัง ใส่ถุงมือยาง ฉีดแอลกอฮอล์



คุณหมอยังแนะนำหากจะเลือกใส่ถุงมือแล้ว ก็ควรใส่ใจดูวิธีด้วย ตั้งแต่การเลือกขนาดที่เหมาะสมกับขนาดมือ สวมกระชับ ไม่หลวมหรือคับจนเกินไป ใช้ถุงมือที่มีคุณภาพ ครอบคลุมอย่างน้อยถึงบริเวณข้อมือ และควรเปลี่ยนถุงมือหากมีการฉีกขาด หรือมีสิ่งสกปรกติดอยู่ที่ไม่สามารถเช็ดออกได้ง่าย ที่สำคัญ

**“ไม่ควรสวมถุงมือนานเกินไป เพราะจะยิ่งทำให้เกิดการปนเปื้อนและการสะสมของเชื้อโรคมมากขึ้น”**

ทั้งนี้ ก่อนการสวมใส่ถุงมือ ควรล้างมือก่อนใส่ ด้วย

น้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์จนทั่ว แล้ว

ทำให้มือแห้งก่อน จับ

ขอบของถุงมือแล้ว

สวมมือเข้าไปข้างหนึ่ง

ก่อน หลังจากนั้นนำมือ

ที่สวมถุงมือแล้ว จับบริเวณ

ขอบของถุงมือเปล่าอีกข้างแล้ว

ใช้นิ้วสอดลงไป แล้วตรวจสอบดูความพอดี

ไม่มีย้วยยวบ หรือขั้ว

ขณะที่การถอดก็ถูกต้อง คือ ใช้มือข้าง

หนึ่งจับถุงมือบริเวณฝ่ามือ แล้วดึงออกมา

มาโดยม้วนด้านในออกมาด้านนอก แล้ว

กำถุงมือที่ถอดออกมาแล้วไว้ในมือ

เปล่าช่วยถอดอีกข้างหนึ่ง โดยม้วนถุงมือ

ทั้งสองให้กลับด้านในออกมาแล้วทิ้งถึงขยะ

ทันที หลังจากนั้นล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำ

และสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์

รู้ไว้ปลอดภัย

**แ** มีหลายคนจะได้ฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19 กันบ้างแล้ว แต่ก็ยังต้อง ยกการ์ดสูง จึงเห็นสารพัดวิธีป้องกันตัวเอง จากเชื้อโรค อย่างหลายคนก็เลือกสวมใส่ ‘ถุงมือยาง’ ความคุ้นเคยกับการล้างมือด้วย แอลกอฮอล์ เพื่อลดโอกาสติดเชื้อโควิด-19 วิธีนี้จะเวิร์กหรือไม่ **สาระน่ารู้ นิตยสาร วาไรตี้เพื่อสุขภาพ @Rama** โดย **พญ.รพีพร รัตน์วงษ์** นรา มอริต สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะ แพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ไขข้อข้องใจว่า การใส่ถุงมือชุบแอลกอฮอล์ สามารถลดโอกาส การติดเชื้อโควิดได้จริง แต่ก็มีข้อควรระวังคือ การล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ แม้จะสามารถลดการแพร่เชื้อได้ แต่อาจไม่ดีเท่าการล้างแอลกอฮอล์กับมือเปล่า เพราะ

แอลกอฮอล์ มักมีสีใส หรือ มีสีฟ้าอ่อน ทำให้เรามองไม่เห็นขีดว่าล้างได้ทั่ว ถุงมือหรือไม่ ประกอบกับถุงมือมีซอกหลืบหลายแห่ง ทำให้อาจยังมีเชื้อติดค้างอยู่บริเวณถุงมือได้ “การใส่ถุงมือไม่ได้ถือเป็นการทดแทนการ ทำความสะอาดที่มือ แต่การใช้มือเปล่าร่วมกับการล้างมือ หรือใช้แอลกอฮอล์เจลบ่อยๆ จะพบว่า มีเชื้อโรคที่แพร่เชื้อออกไปได้น้อยกว่า ส่วน การใช้แอลกอฮอล์เจลบนถุงมืออาจทำให้ทำลายถุงมือได้ และยากที่จะทำความสะอาดได้ครบถ้วน บุคลากรทางการแพทย์จึงใส่ถุงมือเฉพาะ ส่วนที่จำเป็นแล้วเปลี่ยนบ่อยๆ ไม่ใช่ใช้ในระหว่าง สัมผัสผู้ป่วยแต่ละราย”





# รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค  
ฉบับที่ 684 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.00

## สถานการณ์ทั่วโลก



## สถานการณ์ในประเทศ

<p>จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่</p> <p style="font-size: 2em;"><b>6,524</b> คน</p> <p>สะสม 2,037,224 คน</p>	<p>จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่</p> <p style="font-size: 2em;"><b>56</b> คน</p> <p>สะสม 20,199 คน (คิดเป็น 0.99 %)</p>	<p>รักษาหาย</p> <p style="font-size: 2em;"><b>7,191</b> คน</p> <p>รวม 1,925,643 คน</p>
<p>ในประเทศ</p> <p style="font-size: 1.5em;"><b>6,512</b></p> <p>สะสม 2,030,539 คน</p>	<p>จากต่างประเทศ</p> <p style="font-size: 1.5em;"><b>12</b></p> <p>สะสม 6,685 คน</p>	<p>การได้รับวัคซีน</p> <p style="font-size: 1.5em;"><b>86,059,296</b></p> <p>รวม 502,253 โดส</p>
<p>ฉีดเข็มที่สามแล้ว</p> <p style="font-size: 1.5em;"><b>2,029</b></p> <p>สะสม 313,941 คน</p>	<p>พบคลัสเตอร์</p> <p style="font-size: 1.5em;"><b>263</b></p> <p>สะสม 313,100 คน</p>	<p>อยู่ในรพ.สนาม</p> <p style="font-size: 1.5em;"><b>47,733</b> คน</p> <p>รวม 35,586   พยาบาล 6,050   เภสัชกร 6,097</p>
<p>เสียชีวิต</p> <p style="font-size: 1.5em;"><b>393</b></p> <p>รวม 80,382 คน</p>	<p>พบ-ไม่พบ</p> <p style="font-size: 1.5em;"><b>5,856</b></p> <p>รวม 1,637,187 คน</p>	<p>ร้อยละการตรวจพบเชื้อ (positive rate %)</p> <p style="font-size: 1.5em;"><b>10.91%</b></p> <p>รวม 10,187,001</p>

การคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ	จำนวนคัดกรอง
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ทำนควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ทางอากาศ ทางบก และทางเรือ)</li> </ul>	9,492,883 ราย
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ภูมิภาคอายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ</li> </ul>	731,695 ราย



# รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต (รวม 20,199 ราย)	ระลอก 1 ม.ค. – 14 ธ.ค. 63 (60 ราย)	ระลอก 15 ธ.ค. 63 – 31 มี.ค. 64 (34 ราย)	ระลอก 1 เม.ย. 2564 – ปัจจุบัน (20,105 ราย)
<b>อัตราป่วยตายตามกลุ่มอายุ</b>			
● 15 – 39 ปี	0.20%	0.02%	0.10%
● 40 – 59 ปี	2.10%	0.02%	0.77%
● 60 ปีขึ้นไป	6.50%	2.60%	5.52%
● อายุต่ำกว่า 1 ปี 2 ราย			
<b>มีโรคประจำตัวหรือภาวะเสี่ยง เช่น อ้วน ตั้งครรภ์ หรือสูงอายุ</b>	64%	100%	90%

## 1. ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564

- **สาธารณรัฐประชาชนจีนไต้หวัน** รัฐบาลประกาศขยายระยะเวลาบังคับใช้มาตรการควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง และจะยังคงปิดทำการพรมแดนและด่านตรวจ ยกเว้นด่านที่ได้รับอนุญาต ขณะเดียวกันจะออกวีซ่านักท่องเที่ยวให้ชาวต่างชาติ ยกเว้นบุคลากรการทูต พนักงานองค์กรระหว่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญ และนักลงทุนที่ต้องการเข้าประเทศเร่งด่วน นอกจากนี้สถานบันเทิงทั่วประเทศยังคงต้องปิดให้บริการต่อไป พร้อมทั้งห้ามจัดการประชุมหรือการชุมนุมรวมตัวอื่นๆ ที่มีผู้เข้าร่วมเกิน 50 คน ซึ่งรวมถึงเทศกาลและกิจกรรมทางศาสนา
- **ประเทศญี่ปุ่น** คณะกรรมการกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นอนุมัติการฉีดวัคซีนโควิด 19 โดสกระตุ้น ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป โดยระยะแรกจะใช้วัคซีนของไฟเซอร์-ไบออนเทค ในผู้ที่ฉีดวัคซีนโดสสองครบ 8 เดือนแล้วตามหลักการที่กำหนดไว้
- **สาธารณรัฐสิงคโปร์** อนุญาตให้ผู้เดินทางจากประเทศอินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟินแลนด์ และสวีเดน ที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 ครบแล้ว โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ส่วนประเทศกาตาร์ ซาอุดีอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 6 ธันวาคม 2564 โดยผู้เดินทางไม่ต้องกักตัวภายในที่พักอาศัย แต่ต้องแสดงผลตรวจโรคโควิด-19 ที่เป็นลบภายใน 2 วันก่อนออกเดินทาง และเข้ารับการทดสอบPCR เมื่อเดินทางถึง

## 2. มาตรการในประเทศไทย

- **สภาฯชวนไทย** เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนโมเดอร์นาเป็นเข็มกระตุ้น 1 เข็ม (booster) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับผู้มีอายุ 70 ปีขึ้นไป หรือหญิงตั้งครรภ์ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนวันนี้ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป สามารถเลือกวันฉีดวัคซีนในวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2564
- **จังหวัดสงขลา** เร่งเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับการเปิดพื้นที่การท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาในระยะที่ 2 ตามมาตรการ COVID Free Setting โดยนำร่องพื้นที่ 3 อำเภอเศรษฐกิจ ได้แก่ อำเภอหาดใหญ่ อำเภอเมืองสงขลา และอำเภอสะเตาะ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป และได้เน้นย้ำมาตรการ “Songkhla Fast Songkhla Safe” เพื่อลดติด ลดป่วยหนัก ลดตาย กระจายวัคซีน
- **จังหวัดภูเก็ต** ผ่อนผันจัดงานกิจกรรมไม่จำกัดจำนวนคน แต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการ “COVID Free Setting” โดยอนุญาตให้ตลาดนัด ตลาดสด ถนนคนเดิน ปรับเป็น 1 คนต่อ 1 ตารางเมตร ร้านอาหารสามารถขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ระหว่างเวลา 11.00-14.00 น. และ 17.00-23.00 น. ส่วนสถานบริการสถานบันเทิง ดับ บาร์ คาราโอเกะ สนามชนไก่ สนามกอล์ฟ สนามมวย หรือสถานที่จัดให้มีการเล่นพนัน ยังคงปิดให้บริการต่อไป



# รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

### 3. ประเมินความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จากการวิเคราะห์สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา (ระหว่างวันที่ 9-15 พฤศจิกายน 2564 พบว่า ในรอบ 1 สัปดาห์ มีจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น 49,162 ราย ซึ่งแนวโน้มของการพบผู้ติดเชื้อรายสัปดาห์เริ่มลดลง มีจังหวัดที่รายงานพบผู้ติดเชื้อ 0-100 ราย, 101 – 500 ราย, 501 – 1,000 ราย และมากกว่า 1,000 ราย จำนวน 17, 28, 19 และ 13 จังหวัด โดยจังหวัดที่มีรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อสูงสุด 10 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สงขลา เชียงใหม่ ปัตตานี นครศรีธรรมราช สมุทรปราการ สุราษฎร์ธานี นราธิวาส ยะลา และชลบุรี ส่วนใหญ่ของผู้ติดเชื้อในสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ในกลุ่มผู้สัมผัส คิดเป็นร้อยละ 31 รองลงมาได้แก่ การติดเชื้อในครอบครัว (ร้อยละ 13) การติดเชื้อในชุมชน (ร้อยละ 12) และการติดเชื้อในที่ทำงาน (ร้อยละ 9) และมีวิวัฒนาการปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อในกลุ่มจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 10 อันดับแรก พบว่า การสัมผัสกับผู้ติดเชื้อยืนยันก่อนหน้าเป็นปัจจัยเสี่ยงหลักของทุกจังหวัด โดยกรุงเทพมหานคร สงขลา เชียงใหม่ ยะลา จะมีการติดเชื้อในชุมชนเป็นปัจจัยเสี่ยงรองลงมา แต่สำหรับจังหวัดสงขลา สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ ปัตตานี และชลบุรี จะมีการติดเชื้อในครอบครัวเป็นปัจจัยเสี่ยงรองลงมา นอกจากนี้ ในจังหวัดเชียงใหม่ และชลบุรี จะมีการติดเชื้อในที่ทำงานหรือสถานประกอบการเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดการระบาดควบคู่กัน ดังนั้น ในการลดจำนวนหรือป้องกันการเพิ่มมากขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อ นอกจากการติดตามผู้สัมผัสที่เข้มข้นแล้ว ยังอาจต้องมุ่งเน้นที่การเฝ้าระวังโรคในสถานประกอบการ และชุมชน นอกจากนี้ จาก การวิเคราะห์สถานการณ์ในช่วงหลัง เริ่มมีการระบาดเป็นกลุ่มก้อนจากกิจกรรมการรวมกลุ่ม เช่น งานบุญ งานศพ งานสังสรรค์ ซึ่งโดยทั่วไปจะพบผู้ติดเชื้อประมาณ 5 ถึงมากกว่า 20 ราย ในบาง cluster ขึ้นอยู่กับจำนวนของผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย

ทีมตระหนักสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน  
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข